

LP PICKS

Cruise to Choose

สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวอาเซียนผ่านน่านน้ำที่รับประกันว่าจะทำให้การเดินทางนั้นสำราญขึ้นกว่าเก่า



BURMA BOATING



ORION EXPEDITION



SUWAN MACHA

DESTINATION	Mergui Archipelago, พม่า	บอร์เนียว, อินโดนีเซีย	อ่าวพังงา, ไทย
BOAT	เรือใบสเตลล์คลาสสิกสร้างจากไม้สักของไทย ซึ่งเป็นไม้ที่นิยมในการทำเรือในสมัยก่อน โดยเรือลำนี้สร้างในปี ค.ศ.1998 ทว่าปรับให้มีความหรูหราพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกทันสมัย ทั้งยังกว้างขวางและมีความยาว 25 เมตร	เรือสำราญหรูระดับ 5 ดาวขนาด 7 ชั้น ซึ่งมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน รองรับแขกได้ราว 100 คน มีห้องอาหาร สระว่ายน้ำ นิม สปา อินเทอร์เน็ต ซาลอน ลิฟต์ ประหนึ่งอยู่โรงแรม อีกทั้งยังมีคาคัพฟ้าสำหรับนอนอาบแดดอีกด้วย	เรือสำราญที่นำเรือสำราญซึ่งถูกทิ้งร้างไปแล้วจากตำนานการเดินสมุทรมาใช้ เรือสำราญโบราณ รองรับแขกได้เพียง 10 คน คำนับคือโซฟาสำหรับชมวิว ส่วนด้านล่างคือห้องนอนและห้องนั่งเล่นที่ไม่กว้างมากนัก
CABIN	1 ห้องนอนมี 1 เตียงคู่ และ 2 เตียงขนาดควีนส์ไซส์สองชั้น ซึ่งมีห้องน้ำเล็กๆ ในตัว ส่วนด้านบนของเรือคือโต๊ะกินข้าวกลางแจ้งขนาด 6 ที่นั่ง	ห้องพักมีตั้งแต่ 16-21 ตร.ม. เลือกได้ทั้งเตียงเดี่ยวคิงไซส์ และเตียงคู่ แต่ละห้องติดกระจกใสเห็นวิวทะเลสวยงามตา	ใต้ท้องเรือแม้จะไม่กว้างมากนักแต่ก็บรรจุเตียงนอนได้ถึง 5 เตียง คือ 3 เตียงขนาดใหญ่ และ 2 เตียงเดี่ยว 2 ชั้น พร้อมอีก 3 ห้องอาบน้ำ
SAILING AREA	หมู่เกาะ Mergui Archipelago ทางตอนใต้ของพม่าคือปลายทาง หมู่เกาะเหล่านี้ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ประกอบด้วยหมู่เกาะเล็กใหญ่กว่า 800 เกาะ หาดทรายสีขาวละเอียด ต้นมะพร้าวริมชายหาดที่ยังหนาทึบ และน้ำทะเลที่ใสราวกระจก เป็นอีกภาพของพม่าที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน	แม้เป็นเรือหรูแต่เลือกที่จะพาชมธรรมชาติของป่าเมืองร้อนเป็นส่วนใหญ่ เริ่มต้นจากเกาะสุโครแมนติกบาห์ลี จากนั้นล่องเรือเล็กสู่ Camp Lakey เพื่อค้างคืนที่อุทยานแห่งชาติ Tanjung Puting แล้วต่อด้วยเกาะสุลาเวสี (Sulawesi) ซึ่งยังมีธรรมชาติบริสุทธิ์และมีวัฒนธรรมท้องถิ่นเฉพาะตัว	อ่าวพังงา อยู่ในอาณาเขตของจังหวัดภูเก็ต จุดเด่นของอ่าวแห่งนี้คือบรรดาเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีความลึกลับน่าค้นหา และความสวยงามต่างกันไป บางเกาะต้องพายคายัคกล้าเล็กต่อเข้าไป นอกจากนี้ยังมีมู่งไปยังพีพีและเกาะปันหยีอีกด้วย
ACTIVITIES	การจอกเรือเทียบเกาะแก่งและขึ้นไปชมธรรมชาติของป่าเขตร้อนคือกิจกรรมหลัก ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะเดินป่า พายคายัคเลาะป่าชายเลน หรือนอนอาบแดดโดยไม่มีใครรบกวน นอกจากนี้ยังมีการไปเรียนรู้วิถีชิวิตทะเล และค่าน้ำชมปะการังและฝูงปลาที่ยังคงสมบูรณ์อย่างมาก	ความโดดเด่นของเส้นทางนี้คือการเปลี่ยนมานั่งเรือยางเล็ก และเรือท้องถื่นตะลุยป่าเขตร้อนใน Camp Lakey ทั้งยังมีกิจกรรมเดินป่าชมอุรังอุตัง ลิงจุมกโตลัญลักษณ์ของบอร์เนียว และการเข้าไปพักแรมบนผืนที่เมือง Tana Torajan ซึ่งมีความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม ทำให้การเดินทางครั้งนี้ครบทั้งทะเล ป่า วัฒนธรรม	ด้วยความใสของน้ำและความสวยงามของปะการัง ทำให้กิจกรรมว่ายน้ำดูปะการังเป็นกิจกรรมหลักของโปรแกรมนี้ ต่อด้วยการพายคายัคเข้าไปชมเกาะแก่งต่างๆ ขึ้นไปอาบแดดบนเกาะเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวที่มากนัก ไฮไลต์คือการจับค็อกเทลเบาๆ ชมพระอาทิตย์ตก และปาร์ตีบนเรือได้แสงดาว
DAYS	3 โปรแกรม คือ 4-7 วัน, 7-10 วัน และ 10-14 วัน	11 วัน	4 วัน
WHY WE LOVE	นอกจากจะเหมาะสำหรับคู่ฮันนีมูนที่ต้องการความสงบแล้ว เส้นทางนี้ยังฉีกภาพเดิมๆ ของพม่าที่นึกว่ามีแต่วัดให้เที่ยวชม	เป็นการล่องเรือหรูที่คิดค้น ครบรสทั้งเดินป่า ค่าน้ำศึกษาวัฒนธรรม ชมธรรมชาติ ทำให้ตื่นเต้นทุกวัน ที่ออกเดินทาง	เป็นอีกวิธีการท่องเที่ยวที่จะทำให้เห็นความงามของทะเลเมืองไทยที่ต่างออกไป
PRICE	เริ่มต้น 34,600 บาท/คน/ 5 คืน -51,000 บาท/คน/27 วัน	เริ่มต้น 265,000 บาท/คน/10 คืน - 334,400 บาท/คน/ 10 คืน	25,100-32,250 บาท/คน/3คืน
CONTACT	www.burmaboating.com	www.orionexpeditions.com	www.asian-oasis.com



NEW ACTIVITY

Pattaya's Point of View

ขึ้นชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมของแปลก ริบลิส์ เวิลด์ พัทยา จึงเปิดอีกประสบการณ์แปลกใหม่ของเมืองพัทยาคือการเปิดตัวเครื่องเล่นชิ้นใหม่ ริบลิส์ สกายไรเดอร์ (Ripley's Sky Rider) บอลลูนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีเส้นรอบวงวัดได้ถึง 72 เมตร ขับขี่โดยนักบินจากฝรั่งเศส ทั้งนี้บอลลูนยักษ์ซึ่งลอยเด่นอยู่เหนือเมืองพัทยานี้สามารถพานักท่องเที่ยวขึ้นไปบนความสูง 150 เมตรเพื่อชมวิวยามอรามาแบบ 360 องศาได้มากถึงครั้งละ 30 คน โดยไฮไลต์อยู่ที่ช่วงรอยต่อระหว่างพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและช่วงเวลาที่แสงไฟของตัวเมืองที่ค่อยๆ สว่างจ้า ซึ่งแม้จะทำให้มองไม่เห็นดวงดาวบนท้องฟ้า ทว่าก็สามารถเห็นความบนคินของเมืองพัทยาได้ชัดเจน (บอลลูนเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00-23.00 น. โทร.038-710-294-8, www.ripleysthailand.com)